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Fyrirspurnir um netspjallið. Það kemur á óvart hvað netspjallið er lítið notað eins og sjá 
má í árshlutauppgjöri Þjónustu- og nýsköpunarsviðs. Notkun netspjallsins er innan við 
10% af símtölum og síðan eru heimsóknir um 50% fleiri en netspjöllin. Hvað veldur því? 
Er netspjallið ekki nógu skilvirkt? Kann fólk ekki nógu vel á það? Er því ekki svarað nógu 
fljótt? Er ekki hægt að gefa nógu skilvirk svör í gegnum netspjallið?MSS22040096 
 

 


